



Phần lớn lượng khí nhà kính phát thải ở giai đoạn chuẩn bị đất và gieo cấy lúa.

## Canh tác lúa bền vững

Thái Bình là tỉnh duy nhất trong cả nước được lựa chọn thực hiện dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults (AVERP). Đến nay, dự án đang diễn ra ở vụ thứ 2 trong tổng số 6 vụ lúa, cũng là vụ cuối cùng của giai đoạn 1 - giai đoạn thử nghiệm.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ An Định, một trong những đơn vị tham gia dự án cho biết: Dự án

đã tạo sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp, đơn vị, thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương, tạo thành phong trào. Qua đó "thức tỉnh" toàn xã hội quan tâm hơn tới nông nghiệp, công nghệ sản xuất lúa bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Phạm Văn Hiến, Giám đốc HTX SXKD DVNN thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) cho biết: Là một trong những địa phương được Công ty Cổ

phần Giống cây trồng, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lựa chọn làm điểm thực nghiệm để triển khai mô hình tham gia dự án, qua 2 vụ thử nghiệm, bằng cảm quan tôi thấy lúa trong mô hình phát triển tốt, cây khỏe, ít sâu bệnh, năng suất cao hơn ruộng đối chứng. Quá trình thực hiện mô hình, HTX phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, ghi chép, học hỏi công nghệ được đơn vị triển khai để tiến tới lan tỏa mô hình

ra diện rộng. Bà Vũ Thị Lâm, nông dân được lựa chọn tham gia dự án cho biết: Trước đây, trong canh tác lúa, chúng tôi có thói quen bón đạm mỗi khi thấy lúa có biểu hiện sinh trưởng kém, còi cọc. Tuy nhiên, từ khi tham gia dự án, bón phân theo đúng thời gian đơn vị khuyến cáo, cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung, giảm chi phí đầu vào, cây lúa khỏe, ít sâu bệnh.

Với mục tiêu xây dựng, thử nghiệm và nhân rộng các công nghệ, công cụ và phương pháp tiên tiến với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong quá trình canh tác và sản xuất lúa gạo, góp phần nâng cao sinh kế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, dự án AVERP có 2 giai đoạn: giai đoạn thử

nghiệm (vụ mùa năm 2017, vụ xuân năm 2018), 11 đơn vị dự thi trên cả nước tham gia trình diễn các gói công nghệ giảm phát thải và tăng năng suất trên ruộng thực nghiệm của tỉnh Thái Bình; giai đoạn nhân rộng (từ vụ xuân năm 2019 đến vụ mùa năm 2020) các gói công nghệ được lựa chọn ở giai đoạn 1 sẽ được triển khai nhân rộng. Cuối vụ 6,

Đề án AgResults là một sáng kiến đồng tài trợ trị giá 123 triệu đô la Mỹ từ chính phủ Úc, Canada, Anh, Mỹ và quỹ Bill & Melinda Gates với mục tiêu khuyến khích và trao thưởng cho các sáng kiến nông nghiệp mang lại tác động bền vững, thúc đẩy an ninh lương thực, sức khỏe, dinh dưỡng toàn cầu và vì lợi ích của các nông hộ. Đề án AgResults được phát kiến vào tháng 6/2010 tại hội nghị G20 tại Toronto, nơi các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy các phương pháp tiên tiến dựa vào kết quả nhằm khai thác các ý tưởng sáng tạo về an ninh lương thực, cải thiện năng suất từ khởi nghiệp tư nhân ở các nước đang phát triển. Đề án đang triển khai 5 dự án tại Kenya, Uganda, Zambia, Nigeria, Việt Nam và 1 dự án toàn cầu.

ba đơn vị tham gia tranh giải đạt điểm cao nhất về số nông hộ tham gia, sử dụng lập lại công nghệ, tổng lượng khí thải cắt giảm, tỷ lệ tăng năng suất trung bình sẽ được trao giải thưởng. Bà Trần Thu Hà, Giám đốc dự án tại Việt Nam cho biết: Chúng tôi hài lòng với những kết quả đã đạt được đến thời điểm này. Còn quá sớm để đánh giá về toàn bộ dự án nhưng qua từng vụ, các đơn vị tham gia có chuyển biến rõ rệt. Chúng tôi nhận thấy sự đầu tư thời gian, tâm huyết, tập trung nguồn lực để gói công nghệ được triển khai hiệu quả nhất, các đơn vị tham gia một cách tự nguyện, tự tin với công nghệ của mình.

AVERP không chỉ là một cuộc thi nhằm lựa chọn đơn vị thắng cuộc mà quan trọng hơn là tìm kiếm, vinh danh công nghệ nhằm giảm phát thải khí nhà kính, tăng năng suất lúa và nhân rộng cho hàng nghìn nông hộ, từ đó thay đổi thái độ, điều chỉnh hành vi để canh tác lúa bền vững.

### LƯU NGÀN

#### Mục tiêu dự kiến của dự án:

- Hỗ trợ phát triển sinh kế cho khoảng 75.000 nông hộ khu vực đồng bằng sông Hồng;
- Giảm tới 375.000 tấn CO2 tương đương;
- Giảm khoảng 15% chi phí cho các nông hộ do sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào;
- Đề xuất các phương pháp canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính được thực nghiệm và kiểm định quốc tế nhằm nhân rộng tại Việt Nam.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã thực hiện tốt vai trò "cầu nối", hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận dịch vụ vay vốn, hỗ trợ về giống, vật tư nông nghiệp, tiến bộ kỹ thuật để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Ông Hoàng Văn Hồng, Chủ tịch Hội cho biết: Để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, Hội đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân; đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện, chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt. Theo ông Lê Trọng Tiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Điệp Nông: Để giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, Hội đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tham gia tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thực hiện tích tụ ruộng đất theo hướng quy mô lớn, sản xuất an toàn. Hội cũng thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ nông dân các về kiến thức cũng như kinh phí trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 3,8%.

## Tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân huyện Hưng Hà đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ tín chấp cho trên 32.700 lượt hội viên vay với tổng số dư nợ trên 446 tỷ 278 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 7.049 lượt hội viên vay vốn, tổng nguồn vốn được vay 152 tỷ 329

triệu đồng. Ngoài ra, các cơ sở hội trong huyện đã ký và cung ứng được 3.500 tấn phân bón các loại cho hàng nghìn lượt hội viên, giúp hội viên, nông dân chủ động, yên tâm trong sản xuất. Theo ông Đinh Tiến Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thống Nhất: Không chỉ hỗ trợ hội viên, nông dân về vốn phát triển sản xuất, Hội Nông dân

xã còn tích cực thực hiện phong trào tương trợ giúp đỡ hội viên khó khăn trong sản xuất. Theo đó, mỗi chi hội giúp đỡ 2 gia đình hội viên gặp khó khăn trong sản xuất bằng hình thức hỗ trợ cây, con giống, khoa học kỹ thuật, vốn... Qua đó góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 4,53% năm 2017.

Ngoài các hoạt động hỗ trợ vốn vay, Hội Nông dân huyện Hưng Hà còn thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho hội viên, nông dân. Hàng năm, Hội phối hợp với Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình tổ chức từ 17 - 19 lớp sơ cấp nghề chăn nuôi, thú y, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ thực vật... cho gần 1.000 học viên. Các cấp hội còn phối hợp với các doanh nghiệp, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chi hội làm kinh tế giỏi xây dựng điểm mô hình trang trại sản xuất và tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình để vận dụng vào thực tế.

Với sự hỗ trợ, khuyến khích của các cấp hội, hội viên, nông dân trong huyện đã phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho mình và góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Điển hình, trong các mô hình phát triển kinh tế giỏi ở Hưng Hà phải kể đến gia đình ông Lê Văn Trâm, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải với khu trang trại chuyển đổi 5.000m<sup>2</sup> quy hoạch chăn

nuôi 300 lợn nái ngoại và 4.000 con lợn thịt, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, lợi nhuận hàng năm đạt trên 1 tỷ đồng. Hay gia đình ông Vũ Văn Phấn, thôn Bái, xã Dân Chủ đầu tư chăn nuôi trang trại tổng hợp giải quyết việc làm cho 4 lao động, thu lãi 500 triệu đồng/năm. Trang trại của ông Bùi Quốc Sự, thôn Minh Xuyên, xã Hồng Minh có diện tích 6,5ha, giải quyết việc làm cho 25 lao động, lợi nhuận đạt hàng trăm triệu đồng/năm. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn nhiều gia đình khác đã phát huy tối đa hiệu quả các loại hình dịch vụ, hỗ trợ nông dân để đầu tư xây dựng các mô hình gia trại, trang trại mang lại giá trị kinh tế cao.

Có thể nói, việc đẩy mạnh dịch vụ, hỗ trợ nông dân có ý nghĩa rất lớn đối với các mô hình sản xuất của hội viên, nông dân, nhất là những hộ nghèo, hộ thiếu vốn, ít kinh nghiệm. Sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của các cấp hội đã tạo điều kiện để nông dân phát huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có của từng vùng, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

### MAI THƯ



Hội viên nông dân huyện Hưng Hà tích cực phát triển kinh tế gia đình.

## Việt Nam là thị trường M&A hấp dẫn nhất khu vực ASEAN



(vtv.vn) Nhận định này đến từ các chuyên gia trong hội thảo được Ngân hàng Standard Chartered tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

Việt Nam chính là điểm đến hấp dẫn nhất ASEAN trong hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A). Khác với thị trường Singapore hay Malaysia, sức hấp dẫn của Việt Nam đến từ quy mô dân số trẻ, sự tăng trưởng kinh tế ổn định và đặc biệt là quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2017, Thai Bev mua Sabeco với giá trị hợp đồng tới gần 5 tỷ USD; năm 2016, Central Group chi 6 tỷ USD mua Big C - đó là 2 trong 5 thương vụ M&A đình đám nhất khu vực ASEAN và tất cả đều ở lĩnh vực tiêu dùng. Đây cũng là điểm nổi bật của Việt Nam so với các nước trong khu vực như Singapore hay Philippines. "Lý giải cho điều này khá dễ hiểu khi Việt Nam là thị trường với quy mô lớn trên 90 triệu dân và cơ cấu dân số rất trẻ so với các nước trong khu vực, cùng với đó là tốc độ phát triển kinh tế ổn định. Do vậy, mỗi đồng USD đầu tư vào ngành tiêu dùng ở Việt Nam đều có thể có lợi nhuận tốt" - ông Niruck Sapru, Tổng giám đốc Việt Nam và nhóm 5 nước ASEAN và Nam Á, Ngân hàng Standard Chartered nhận định.

Ngoài ra, Việt Nam đang đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước chính là xu hướng được nhiều nhà đầu tư ưa thích. Năm 2017 có 21 doanh nghiệp nhà nước thoái vốn và năm 2018 có 64 doanh nghiệp, khiến thị trường Việt Nam thêm hấp dẫn. Ông Ralf Pilarczyk, Trưởng bộ phận mua bán và sáp nhập khu vực ASEAN, Ngân hàng Standard Chartered cho biết: Nhiều công ty trong nhiều lĩnh vực sẽ cổ phần hóa hứa hẹn cho các nhà đầu tư có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực không chỉ là tiêu dùng như trước đây như hàng không, viễn thông, năng lượng. Tôi tin rằng điều này sẽ giúp doanh nghiệp nội địa thay đổi cách tương tác với thị trường quốc tế cũng như phát triển ở tầm mới.

Baker McKenzie từng dự báo sẽ có tổng số 331 giao dịch M&A trong nước và xuyên biên giới ở Việt Nam trong 2 năm tới. Các lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ, bất động sản vẫn là lĩnh vực hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

## Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao nhất trong 4 năm qua



(vtv.vn) Giá gạo 5% tằm xuất tại cảng Sài Gòn trong tuần qua đã đạt từ 460 - 465 USD/tấn, mức cao nhất từ năm 2014 đến nay.

Việt Nam đang tìm cách tăng xuất khẩu ra các thị trường mới, đặc biệt là các quốc gia ký hiệp định thương mại tự do như Hàn Quốc và Australia.

Giá gạo Việt Nam liên tục tăng nhờ nỗ lực chuyển đổi canh tác sang các giống lúa chất lượng cao. Mỗi đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định sẽ tăng diện tích trồng gạo thơm và gạo nếp, hai giống gạo chất lượng rất tốt và giá cao.

### ĐỨC DUNG

## VŨ ĐÔNG Còn nhiều khó khăn để đạt chuẩn nông thôn mới

Với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2018, xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) đang nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại. Tuy nhiên, ở giai đoạn nước rút này, xã gặp khá nhiều thách thức do thiếu nguồn lực.

Mặc dù là xã thuần nông, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Vũ Đông đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu

cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ông Nguyễn Thế Huyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, cấp ủy, chính quyền xã xác định phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, các buổi họp dân; các ngành, đoàn thể lồng ghép với các lớp tập huấn tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên; phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng NTM, công khai,

minh bạch các nguồn lực để nhân dân tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát... giúp cán bộ và nhân dân nắm bắt và hiểu đúng được chủ trương, khơi dậy ý thức, trách nhiệm, vai trò chủ thể; chung tay, góp sức đóng góp tiền của, ngày công, đất đai cho xây dựng NTM... Đến nay, diện mạo nông thôn xã Vũ Đông đã có những đổi thay đáng kể. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%, thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm, 93% dân

số trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. Nhiều mô hình phát triển kinh tế đã được nhân rộng, phát huy hiệu quả. Toàn xã có 25ha chuồng trại chăn nuôi quy mô lớn; vùng sản xuất lúa hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", 100% tuyến đường trục thôn, 129 tuyến đường nhánh cấp I của đường giao thông trục thôn, dài trên 17km đã được cứng hóa.

Tuy nhiên, để cán đích NTM theo đúng lộ trình, với 5 tiêu chí còn lại là giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường đều là những tiêu chí cần nhiều nguồn vốn. Hiện nay, một số tuyến đường liên xã, liên thôn đã được hoàn thiện nhưng tỷ lệ cứng hóa vẫn còn thấp. Theo quy định mới, tiêu chí thủy lợi của Vũ Đông vẫn

chưa đạt chuẩn. Toàn xã có 265/324ha lúa, hoa màu bảo đảm về tưới, tiêu; 35% kênh tưới cấp 1 loại 3 của các trạm bơm được cứng hóa, phần còn lại là chuyển đất đã xuống cấp, gây thất thoát nước khi các trạm bơm vận hành. 7/8 thôn có nhà văn hóa nhưng đều được vận dụng từ các nhà trẻ mẫu giáo, hội trường cũ nên chưa bảo đảm về quy mô theo quy định. Theo kế hoạch, xã đặt mục tiêu đạt chuẩn NTM cuối năm 2018.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, cấp ủy, chính quyền xã đã tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từng tiêu chí, từ đó có biện pháp thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, trong việc huy động nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí, ngoài việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động, làm tốt

công tác tuyên truyền, vận động người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn chung sức đóng góp thực hiện các tiêu chí. Hiện Vũ Đông cần khoảng 67 tỷ

đồng để hoàn thành những tiêu chí còn lại. Trong đó, ngân sách xã hiện có 12 tỷ đồng, còn lại đều trông chờ vào nguồn đầu tư quýn sử dụng đất khu

tái định cư, đất xen kẽ. Vì vậy, trong thời gian tới, để về đích đúng hẹn, Vũ Đông rất cần sự quan tâm của cấp trên.



100% đường trục thôn đã được cứng hóa.